

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 1870 /UBND
V/v điều chỉnh số ngày
chấp nhận kết quả dương tính
quy trình khai báo F0

Cần Giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 1094/UBND-VX ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh số ngày chấp nhận kết quả dương tính quy trình khai báo F0;

Căn cứ Công văn số 2129/SYT-NVY ngày 01 tháng 4 năm 2022 của Sở Y tế thành phố về sơ kết sau 20 ngày thực hiện chuyển đổi số trong quản lý F0 tại nhà;

Căn cứ Công văn số 819/UBND-VX ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn xã, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 1500/UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn xã, thị trấn;

Qua sơ kết của Sở Y tế thành phố, sau 20 ngày triển khai thí điểm các hoạt động chuyển đổi số trong việc quản lý F0 cách ly tại nhà, đã có 87.010 lượt F0 khai báo (tại địa chỉ <https://khaibaof0.tphcm.gov.vn>); qua đó, các Trạm Y tế đã tiếp nhận thông tin khai báo, đánh giá, sàng lọc và xác nhận 63.695 trường hợp là F0 do có đầy đủ thông tin được khai báo theo yêu cầu, chiếm tỷ lệ 73% (cải thiện rõ rệt so với những ngày đầu triển khai khoảng 20%). Đồng thời, có 1.301 người thuộc nhóm nguy cơ cao (trên 65 tuổi và có bệnh nền) và 12.753 người khai báo có triệu chứng nghi nặng (cảm giác mệt/khó thở/đau tức ngực) đã được Trạm Y tế chủ động tiếp cận, chăm sóc và điều trị kịp thời.

Khi bắt đầu triển khai thử nghiệm khai báo trực tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ nhưng chưa có thói quen khai báo F0 trực tuyến, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố cho phép các F0 có thể khai báo trong vòng 05 ngày (kể từ ngày có kết quả xét nghiệm dương tính). Qua phân tích thời gian khai báo của F0 cho thấy 75% F0 đã khai báo trong 48 giờ đầu.

Nhằm tạo thói quen khai báo ngay trong vòng 48 giờ và tạo điều kiện thuận lợi cho các Trạm Y tế trong giải quyết hồ sơ trực tuyến, theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 2129/SYT-NVY ngày 01 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý rút ngắn thời gian F0 hoặc người chăm sóc khai báo kết quả

xét nghiệm dương tính khi cách ly tại nhà xuống còn trong vòng 48 giờ đầu (kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính).

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phổ biến việc rút ngắn thời gian F0 hoặc người chăm sóc khai báo kết quả xét nghiệm dương tính khi cách ly tại nhà xuống còn trong vòng 48 giờ đầu (kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính) đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phát thanh tuyên truyền đến nhân dân để từng hộ dân hiểu nội dung trên và thực hiện khai báo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- VP: CVP, PVP/TH;
- Lưu: VT, T. *vu*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Xuân